

VIỆN BẢO TÀNG  
CÁCH MẠNG  
VIỆT-NAM

Năm mới quyết là  
nước mới,  
Non sông Hồng - Lạc  
gấm, thêm hoa!

Cao Bằng Số 148 Các - Kạn

**ĐƠN TIẾP NĂM**

VIỆN  
BẢO TÀNG CÁCH MẠNG  
VIỆT-NAM

Năm mới 1943 đến, để mang đến những  
tình hình mới, rất có lợi cho chúng ta.

Ở Âu-Châu, ba mươi vạn quân Đức  
đương bị vây kín ở Mt. ta-lin-gơ-vát, móng  
chục vạn nữa đã bị lừa tới gần biên giới  
phần bắc. Ở Phi-Châu, quân Đức bị đẩy  
lên hàng nghìn cây số. Các lực lượng  
của Hồng-quân, lực liên hiệp của Anh, Mỹ  
và các nước bị Đức chiếm với Nga, nhất định  
phát huy Đức sẽ bị tan rã.

Ở Á-Châu, Hồng-quân Anh, Mỹ chiếm  
thế hơn, đương đánh phá các căn cứ của  
Nhật. Các lực lượng Nga kết hiệp giúp cũng đương  
chuyển bị phản công. Dân Kie Đức ở thủ  
bên này Anh, Mỹ, cần để hợp nhau lại choàng  
Nhật. Trong thời cuộc dân tộc giải-phóng của  
các nước bị Nhật chiếm, lại bùng nổ, thế là Nhật  
cũng hết.

Đức, Nhật hết, thì tay sai của chúng ta  
Pháp cũng hết!

Tình hình mới trên đây là cơ hội tốt cho ta  
ba hãy gắng sức đấu tranh làm cho lực-  
lượng ta chắc chắn và thêm đầy đủ. Những  
chỗ đã có tổ chức, chúng ta phải làm sao  
cho mỗi một người hy sinh kiên quyết có thể  
làm thành lợi cho cách-mệnh. Những chỗ  
chưa có tổ chức, chúng ta phải xung-phong  
tuyên truyền tổ chức cho bằng được, để lợi  
kéo thêm hàng ức triệu nhân dân vào đội

ngũ ta. Một khi lực lượng ta đã đầy đủ  
và chắc chắn, có khi lại đến nửa là ta  
phát động khởi nghĩa đánh đuổi Pháp,  
Nhật ra khỏi nước.

Chúng ta hãy lấy tranh đấu để đơn  
tiếp năm 1943! Chúng ta hãy tranh  
đấu làm cho năm 1943 thành năm  
giải phóng của dân tộc Việt-Nam!

**3. Gia đình trong Khủng**

Gia đình đ. c. Đ. Ph. châu K.H lúc thường kết lỏng  
làm việc hội, lúc khủng-bỏ lại kết dính làm công tác  
không chừng-lô và giúp đỡ anh em cần lo. Thật  
là một gia đình c.m. Kiên mẫu đáng khen.

**2. Đoàn luyện Hoàng-hoa**

Đoàn luyện Hoàng-hoa. Chăm chỉ giúp kèm  
theo 1 lời thơ Tia bình đẳng:

Anh em chúng tôi từ lúc tham gia c.m. tuy  
vẫn hăng hái công tác, nhưng tưởng lời c.m. còn  
lộ mớ, làm việc không có kế hoạch. Nay được  
đoàn thể phân công người đến huấn luyện cho biết  
nào là tình hình thế giới, tình hình nước nhà,  
nào là cách tuyên truyền, tổ chức, ứng-có, cách  
tránh bày tránh Nhật, cách gây dựng nước dân  
chủ tự-do. Từ nay chúng tôi biết rõ thêm cách  
làm việc và tin chắc rằng c.m. nhất định  
thành công. Đó là nhờ công ơn của

Chúng tôi bày tên vì anh-hùng dân-  
hoa tham làm tên ban huấn luyện. Vì  
có làm cho xứng với tên vị anh h  
luôn hăng hái làm công tác

Giải giúp quý báo số tiền  
Châu SR 10

VIỆN BẢO TÀNG  
CÁCH MẠNG  
VIỆT-NAM

**Bin trong nước**

1. Vì các vật liệu làm diêm của ta Nhật lấy làm  
thuộc đàng lom, nên diêm thiếu và đắt. Ngay  
như ở Huế một là chủ làm diêm mà dân phải  
có bằng mới được mua, nhưng phải chen nhau, đánh  
nhau vỡ đầu mới mua được một bao diêm. Người  
già, con gái, trẻ con đành chịu mua lại mới bao  
2, 3 hào thế mà trong cơn bão lũ diêm bán cho dân  
đến đăm nhiều nữa!

2. Nguyễn - Bính đi các làng liên thuyết khuyên  
dân chống làm cách-mệnh. Ở nhiều nơi dân tự bàn  
tán rằng: "Đi lấy Nhật thấy Đức bắt dân  
ngụy, mà Đức ngụy tức là lấy Nhật ngụy, chúng  
đó dân ta đoàn kết để nhân dịp chúng ngụy mà  
khởi nghĩa, nên mới tập tập bắt Nguyễn Bính  
đi như vậy. Nhưng có ai nghe nó đâu! Dân sao  
chắc bầy chết còn đây đây, chắc nó còn có tổ-  
chức một phần họ để ở hồng lò là bắt bớ. Th  
Chúng ta giữ được bí-mật, tổ chức được rộng rãi,  
cũng có cho chắc chắn, thì nó làm mình được  
chứ? Đến ngày khởi nghĩa rồi sẽ biết tay dân.  
Dân không ngụy như quan tướng dân?"

**Cổ điển**

Thú cào, sao ngất tầng mây,  
Đá lồi xô mọc, cỏ cây nằm rì,  
Quanh năm chẳng người đi kẻ lại,  
Khét ngụy nấp chôn giấu, thú kêu.  
Đôi nào từ cách đời xưa,  
Người nào biết tới, chẳng xiêu xiêu lòng.  
Vết chân dài lên vòng quanh mãi,  
Lặng lẽ sao, thì lại càng xa.  
Lặng trời chót với một trời,  
Hoa che lá phủ, đây là cõi tiên.  
Người tiên cũng như in người tục,  
Lặng ăn làm, cũng học, cũng chơi,  
Nhưng mà khác hẳn với đời,  
Là bao giờ cũng tới cõi mộng vui.  
Nghề ngang ngang một bãi sông không,

**Bin thế giới**

Nga Đức. Một đạo Hồng quân ở Khu  
giữa đường liên sông phía nam để vây vây  
chục vạn quân Đức ở Co. ca. so. Ở Khu giữa  
Nga đại thắng. Đức nhận rằng nó bị  
thiệt hại nhiều nên phải lui.

Đức Phi. Đức lại bị quân Anh đuổi  
chạy hơn 200 cây số nữa và bị hai quân nữa.

Pháp. Tình cảnh dân Pháp rất thảm  
thảm ăn thiếu nước nên hơn nửa trẻ con,  
thanh niên, người già đã chết. Ngay chỗ,  
chợ vắng tanh, hàng hóa không có gì cả.  
Chỉ thấy ở những đồng rêu, nhiều tập  
người đang tranh nhau bốc xem có thứ gì  
có thể ăn cho khỏi chết! Chết đói đã đạt loại  
huyền. Hàng ngàn chết ở 20!

Dân Pháp vì bị Đức bóc lột nên mới  
khó thế. Dân ta bị lấy Nhật bóc lột không  
kém phần ghe gớm với chúng ta khổ như thế.

**Bin buôn**

Được tin các đ. c. về Chiến, Ngọc Anh,  
Quốc - bỏ đi tự do, Hội giải thích buôn.

Thần tự do không sống là dân,  
Nhưng mà nào phải thần dân,  
Là người chết, mệnh cũng như thời mà  
Ngươi là một phần ra như của  
Ta mà cho, sao vô, sao con,  
Loanh quanh kinh núi dưới non,  
Ăn uống, năm giờ, Khó ăn ai hơn.  
Thường nghĩ đến gương ban tạo vật,  
Nghệ đồng bào từ đất trời linh,  
Chớ nên vì nước quên mình,  
Hàng lông đũa thế, như tình thần gia.  
Vui vì thấy dân ta giác ngộ,  
Vui vì buôn nghệ vụ làm dân,  
Vui ngày giải phóng đã gần,  
Lòng vui cảm thấy đời trần như tiên!

Chú thích: Lạc, trước là người thường, không  
phải thần.